



ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันที ๑๕ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๑๓ มูลค่าข่าว ๘๒,๙๕๒.- -

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

■ ประกันคุณภาพมหา'ลัยสูงแต่ประเทศชาติแย่งถือว่าไร้คุณภาพ

มศว ห่วงคลื่นใต้น้ำสังคมไทย

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวตอนหนึ่งในงานเสวนาเรื่องบริบท SE (กิจการเพื่อสังคม) กับการเปลี่ยนสังคมไทย เมื่อเร็วๆ นี้ ว่าสังคมไทยพูดถึงเรื่องสันติสุข แต่จะไม่มีทางสงบได้ หากประเทศยังมีความขัดแย้งการเมือง ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมที่ถาโถมเข้ามาตลอดเวลา ความรู้สึกของผู้คนไม่สงบ ผู้คนในสังคมส่วนใหญ่มีความทุกข์ เพราะรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ำทางสังคมเกิดขึ้น เหตุการณ์ของสังคมไทยจึงเหมือนคลื่นใต้น้ำหรือยอดภูเขาน้ำแข็ง เมื่อเกิดภาวะวิกฤติภูเขาน้ำแข็งจะขยับและพร้อมจะยกตัว เมื่อเกิดปัญหาทางความรู้สึกของผู้คนในประเทศปัญหาการเมือง เศรษฐกิจและปัญหาสังคมจะถูกยกขึ้นมาพูดถึง แต่เมื่อการเมืองได้รับการดูแลแก้ไขปัญหาอื่นๆ ที่ถูกพูดถึงกลับไม่ได้รับการเหลียวแลหรือ

สานต่อ “มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีพันธกิจ 4 ด้าน คือจัดการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม เราทำงานประจำจนคิดไม่ออกว่างานเหล่านี้สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และมีผลกระทบต่อสังคมได้อย่างไร ทุกวันนี้ เราสื่อสารเรื่องเหล่านี้กันไม่รู้เรื่อง ไม่มีที่ปรึกษามองประเด็นพันธกิจแคบ ขณะนี้ มศว ได้ดำเนินการทบทวนวรรณกรรมด้านวิชาการ เกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย และต่างประเทศ ว่ามีรูปแบบและวิธีการคิดอย่างไร ต่อจากนั้น จะทำแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคมในระดับชาติ เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจเข้ามาลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม รูปแบบที่ มศว ได้นั้นบางประเด็นจะดำเนินการเอง และบางประเด็นจะเสนอผ่านรัฐบาล, ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) สถาบันคลัง

สมองแห่งชาติ หรือสำนักงานสร้างเสริมกิจการสังคมแห่งชาติ (สกส.) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม อย่างตอนนี้ มศว ก็ปรับกระบวนการด้านการศึกษา การสอนของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย คณะสังคมศาสตร์ โดยมุ่งเน้นวิชาหลักสูตรด้านกิจการเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น ตลอดถึงการวิจัยเพื่อรับใช้สังคมในปริมาณที่มากขึ้นด้วย”

อธิการบดี มศว กล่าวและว่า ต่อแต่นี้ไปชาวมหาวิทยาลัย ต้องวางความสำคัญของตัวเราเองไม่ให้สูงกว่าความสำคัญของประเทศชาติ เราจะได้เสียสละเพื่อส่วนรวมได้มากขึ้น ชาวมหาวิทยาลัยไม่ควรดีใจกับคะแนนการประกันคุณภาพองค์กรที่เพิ่มสูงขึ้น หากประเทศชาติยังอ่อนแอ แนวทางการประกันคุณภาพองค์กร มีคะแนนดีขึ้น ทั้งนี้ ก็ควรจะส่งผลดีต่อประเทศชาติในทางรูปธรรมด้วย ถึงจะเรียกว่าการประกันคุณภาพองค์กรที่มีคุณภาพ